

Đi câu tại Tiểu bang Victoria

Làm thế nào để đi câu lâu bền và trong khuôn khổ luật lệ

Đi câu lâu bền là gì?

Đi câu lâu bền đảm bảo là cá được thu hoạch theo các cách thức để các loài cá có thể sinh sản một cách tự nhiên, cho phép 'việc đi câu mãi mãi'.

Fisheries Victoria là cơ quan chính phủ quản lý các tài nguyên thủy sản bằng cách định ra các giới hạn về số lượng và kích cỡ cá có thể được đánh bắt, và thời gian cũng như cách thức được đánh bắt.

Để giúp đỡ những người đi câu với luật lệ này, mỗi năm Fisheries Victoria xây dựng một Hướng dẫn về việc Đi câu Giải trí. Hướng dẫn này sẽ cung cấp cho quý vị tất cả các thông tin mà quý vị cần để đi câu một cách hợp pháp trong Tiểu bang Victoria.

Quý vị có thể tải xuống một bản sao của Hướng dẫn về việc Đi câu Giải trí, tại trang mạng www.dpi.vic.gov.au/fishing, có thể có một bản sao của Hướng dẫn này được gửi tới quý vị bằng cách gọi đến Trung tâm Dịch vụ Khách hàng ở số 136 186 hoặc lấy một bản sao miễn phí bằng cách ghé đến văn phòng của Department of Primary Industries tại địa phương của quý vị.

Giấy phép Đi câu Giải trí

Thủy sản trong Tiểu bang Victoria là của tất cả mọi người và có giá trị đối với sức khỏe, sự an lành cũng như đối với nền kinh tế của tiểu bang. Để có thể đi câu trong Tiểu bang Victoria, quý vị cần có giấy phép đi câu, để lấy cá, trừ khi quý vị được miễn trừ. (các trường hợp miễn trừ được nêu chi tiết trong Hướng dẫn của Tiểu bang Victoria về việc Đi câu Giải trí).

Giấy phép có thể được mua trực tuyến qua trang mạng www.dpi.vic.gov.au/fishing, bằng cách ghé đến văn phòng của Department of Primary Industries hoặc tại hầu hết các cửa hàng kinh doanh thiết bị câu và mồi câu.



Các giới hạn về kích cỡ

Các giới hạn về kích cỡ bảo vệ cá chưa trưởng thành, và trong một số trường hợp là cả cá trưởng thành, cho tới khi chúng có cơ hội sinh sản. Việc bảo vệ cá theo cách thức này đảm bảo là việc đẻ trứng được diễn ra và số cá được thu hoạch bởi những người đi câu được thay thế một cách tự nhiên.



Factsheet



Các giới hạn về túi

Các giới hạn về túi cho mọi người sự tiếp cận bình đẳng đến tài nguyên thủy sản bằng cách hạn chế số lượng cá có thể được đánh bắt mỗi ngày. Các giới hạn về túi cũng giúp bảo vệ một số loài cá không bị đánh bắt quá mức.



Các hạn chế về thiết bị

Có các hạn chế về loại thiết bị câu mà quý vị có thể sử dụng. Một số thiết bị câu như lưới rê (gill nets), lưới thùng (drum nets), câu giăng và câu vạng và lưới hình con sò đều có thể có những tác động tàn phá đến quần thể cá làm đe dọa tính bền vững của chúng.



Những mùa bị đóng

Những mùa bị đóng bảo vệ cá trong suốt mùa sinh sản của chúng. Nhiều loài cá bản địa sinh sản vào cùng thời gian mỗi năm và có thể dễ bị ảnh hưởng bởi việc đánh bắt quá mức trong suốt thời gian này. Mọi người không được phép đánh bắt cá trong suốt các mùa bị đóng để đảm bảo là trứng mà những con cá này đang mang có cơ hội tốt hơn để nở và phát triển được.



Quý vị có thể giúp bằng cách nào

Nếu trông thấy hay nghi ngờ hoạt động bất hợp pháp, quý vị có thể khai báo việc này bằng cách gọi số 13 FISH (☎ 13 3474) dịch vụ về việc câu cá bất hợp pháp. Hãy cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt, bao gồm địa điểm, số đăng bạ của xe hay ghe thuyền, ngày giờ, thời gian và số người tham gia.



Thông tin thêm

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang mạng www.dpi.vic.gov.au/fishing hoặc liên lạc Trung tâm Dịch vụ Khách hàng ở số 136 186.